



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๖๐

ที่ อน ๐๗๓๓/-

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศมาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้  
ดำเนินงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน  
ปลั ต ก ระ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินITA  
(ร้อยละ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และ  
กำหนดให้ MOIT๑๘ หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต(การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)  
นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอประจันตคาม จึงขอแจ้งประกาศมาตรการการ ป้องกัน  
การทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายเอเธน วรพงศ์ไชย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน  
สาธารณสุขอำเภอลานสัก



## เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอลานสัก

### ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก

#### เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก พบว่ามีประเด็นความเสี่ยงดังนี้

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว
๒. การรับสินบน
๓. การจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติ

ที่	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการป้องกันการทุจริต
๑	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจ ส่วนตัว -นำรถยนต์ของสสอ.ไปใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือจากงานของสสอ.อยู่เป็นประจำซึ่งต้อง รับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการและทำการ เบิกเกินกว่าความเป็นจริง	-จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแผนผังขั้นตอนการ ปฏิบัติงานให้ ละเอียดชัดเจนและเผยแพร่ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับ ทราบและถือปฏิบัติให้ เป็นแนวเดียวกัน -กำชับให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับเสนอเรื่องตามลำดับคำขอ
๒	การรับสินบน การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วย ให้บุคคล นั้น ได้ผลประโยชน์จากองค์กร	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานบุคคล
๓	การจัดซื้อจัดจ้าง -การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและครุภัณฑ์ ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะการ ประมูล -การปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม ส่งเสริมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยแก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน

ของหน่วยงาน และ เห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้ปฏิบัติดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเอเชน วรพงศ์ไชย)

สาธารณสุขอำเภอลานสัก